

ỦY BAN MTTQ TỈNH QUẢNG NINH
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 06/HD-MTTQ

Hạ long, ngày 31 tháng 3 năm 2008

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
ĐẠI HỘI MTTQ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MTTQ TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ IX

Thực hiện Hướng dẫn số 31- HD/BTGTW ngày 7/3/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 257 - KH/MTTW ngày 17/3/2008 của ban Thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam về "*Triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII*".

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh xây dựng hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại Hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền, góp phần làm cho hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và trách nhiệm của hệ thống chính trị về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương để chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

2. Đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX phải được triển khai đồng bộ từ tỉnh tới địa bàn khu dân cư gắn với Kế hoạch số 12/KH-MTTQ ngày 06/3/2008 của ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2008 và Hướng dẫn số 04/HD/MTTQ ngày 06/3/2008 của ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Hướng dẫn phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc".

II. Nội dung:

1. Về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị:

* Đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ trong hệ thống chính trị, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước hội nhập hiện nay. Xem xét đánh giá phương thức, quá trình lãnh đạo của Đảng của các cấp chính quyền với MTTQ nhất là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp qua đó xem xét lại những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương.

* Kiểm điểm kết quả thực hiện vai trò, nhiệm vụ của MTTQ các cấp trong việc vận động, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại địa phương, đặc biệt là tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân ngày càng vững mạnh.

* Ủy ban MTTQ các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", nâng cao chất lượng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX.

* Tổ chức nhiều hình thức lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và cơ cấu nhân sự Ủy ban MTTQ khoá mới của Đại hội Mặt trận cấp mình và dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận cấp trên và Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi (nếu có).

* Đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức Đảng, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt ở các tổ chức đoàn thể và tới khu dân cư để triển khai các nội dung trên.

2. Về tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp:

a. Chủ đề tuyên truyền:

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá,